

**QUẢNG BÌNH GÁN VIỆC PHỔ BIẾN VÀ THỰC  
HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CẤP  
HUYỆN VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY  
DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG.**

MAI THÁI TRINH

(Ban tổ chức Trung ương Đảng).

Cuối tháng 4 - 1966, Tỉnh ủy Quảng - bình đã họp tỉnh ủy mở rộng để phổ biến Nghị quyết số 136 của Trung ương về việc kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy trước tình hình mới. Tỉnh ủy quyết định giao cho Ban thường vụ trực tiếp hướng dẫn việc nghiên cứu và thi hành Nghị quyết này ở một huyện để làm thí điểm và rút kinh nghiệm.

Ban thường vụ tỉnh ủy đã đối chiếu với Nghị quyết của Trung ương, nhận xét lại tình hình phong trào, năng lực, lãnh đạo và cấu tạo tổ chức, tác phong công tác của từng huyện, có những nhận xét lớn đối với từng huyện, và bước đầu nêu ra phương hướng giúp các huyện ủy phấn đấu trở thành huyện ủy "bốn tốt".

Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định làm thí điểm trước ở huyện Lệ - thủy để rút kinh nghiệm. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy được phân công về trực tiếp phổ biến cho Huyện ủy Lệ - thủy Nghị quyết số 136 của Trung ương, và những gợi ý nhận xét của Tỉnh ủy đối với phong trào Lệ - thủy. Huyện ủy Lệ - thủy đã họp Huyện ủy mở rộng gồm có các đồng chí phụ trách các ngành chung quanh huyện, để liên hệ kiểm điểm tình hình phong trào, kiểm điểm sự lãnh đạo của huyện ủy đối với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm vào mấy mặt sau đây: lãnh đạo chiến đấu, phát triển kinh tế, chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp (vì ở đây còn có cả nghề biển, thủ công nghiệp, v.v..) thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và nâng cao đời sống quần chúng, cải tiến



quản lý hợp tác xã, thực hiện cuộc vận động xây dựng chi bộ "bốn tốt" và phong trào thi đua "hai giỏi" (sản xuất và chiến đấu giỏi) của quần chúng.

Về tổ chức và lề lối làm việc, hội nghị Huyện ủy mở rộng đã kiểm điểm một số vấn đề về quan hệ chỉ đạo của huyện ủy đối với ủy ban hành chính huyện và một số ngành chung quanh huyện, nhất là đối với các ngành trực tiếp phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống quần chúng, cách chỉ đạo giữa Huyện ủy với các xã, hợp tác xã, quan hệ và cách làm việc giữa Huyện ủy với các ngành trên tỉnh.

Tham dự cuộc hội nghị này còn có một số đồng chí thủ trưởng các ngành trên tỉnh, nhằm mục đích rút kinh nghiệm về sự chỉ đạo công tác của ngành, giải quyết vấn đề phân cấp quản lý giữa tỉnh và huyện, và để đạt ý kiến với Huyện ủy chấn chỉnh công tác của ngành huyện.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã đề ra phương hướng phấn đấu toàn diện theo yêu cầu "bốn tốt", phương hướng và những biện pháp cụ thể về sản xuất, chiến đấu, về cải tiến quản lý hợp tác xã, về cải tiến tổ chức và lãnh đạo của Huyện ủy, đồng thời, Huyện ủy cũng thảo luận kế hoạch xúc tiến công việc chuẩn bị mở đại hội Đảng của huyện.

Sau khi làm ở huyện Lệ - thủy bước thứ nhất như trên, Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp rút kinh nghiệm và nhận thấy rằng: cách làm này chỉ mới giải quyết được yêu cầu kết hợp xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với việc thực hiện nhiệm vụ và công tác thường xuyên của huyện, còn yêu cầu rất thiết thực là kết hợp cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng cơ sở, "bốn tốt" thì chưa được thực hiện sát sao. Ban thường vụ tỉnh ủy nhất trí đặt vấn đề huyện ủy muốn phấn đấu đạt "bốn tốt" là phải phấn đấu xây dựng được nhiều đảng bộ xã, chi bộ "bốn tốt" và nhiều hợp tác xã tiên tiến, cụ thể là trong huyện phải có nhiều hợp tác xã "hai giỏi" (chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi).

Để gắn chặt cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", Ban thường vụ tỉnh



ủy chủ trương tiến hành việc nghiên cứu tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến, đảng bộ, chi bộ "bốn tốt" xuất sắc nhất trong huyện, kết hợp với việc phổ biến và thi hành Nghị quyết của Trung ương về cấp huyện.

Theo tinh thần này, Ban thường vụ tỉnh ủy đã cử đồng chí bí thư về nghe báo cáo và góp ý kiến giúp huyện ủy Lệ - thủy tổng kết 3 điển hình:

- Chiến đấu, phòng không của xã N,
- Quản lý hợp tác xã của xã Đ
- Cải tiến tác phong lãnh đạo của xã C (trong 3 xã này có 1 xã miền biển và 2 xã vùng lúa).

Sau đó tổ chức hội nghị huyện ủy mở rộng, có bí thư các đảng ủy xã, để nghe 3 xã điển hình trên báo cáo kinh nghiệm, (một bí thư đảng ủy xã, một bí thư chi bộ kiêm chủ nhiệm lớp tác xã khá nhất trong xã, một đồng chí tổ trưởng đảng kiêm đội trưởng sản xuất khá nhất và một vài nam, nữ đảng viên phấn đấu giỏi nhất của xã điển hình báo cáo).

Thông qua việc nghe báo cáo kinh nghiệm của các điển hình, hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của tập thể huyện ủy và của từng đồng chí huyện ủy viên.

Trong hội nghị, các bí thư xã cũng liên hệ đến công tác của xã mình và góp ý kiến phê bình sự lãnh đạo của huyện ủy và của các đồng chí huyện ủy viên khác.

Sau đó huyện ủy bổ sung phương hướng phấn đấu "bốn tốt" đã đề ra trước đây.

Cách làm trên đây có ưu điểm là gắn chặt việc thi hành Nghị quyết của Trung ương về cấp huyện với việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt".

Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng - bình đã quyết định thực hiện biện pháp này ở tất cả các huyện và đòi hỏi các Ban thường vụ huyện ủy, trước hết là bí thư huyện ủy, phải đích thân nghiên cứu và có ý kiến kết luận về

kinh nghiệm của các điển hình ở địa phương. Ban thường vụ tỉnh ủy đã nghe và góp ý kiến về kinh nghiệm của các điển hình trước các huyện triệu tập hội nghị huyện ủy mở rộng.

Sau hội nghị ở huyện, các xã đều về họp đảng ủy xã mở rộng có bí thư các chi bộ tham gia để nghiên cứu kinh nghiệm của các điển hình và liên hệ đến phong trào địa hương tìm ra những chỗ mạnh đã làm được, và những mặt còn yếu, đồng thời bổ sung thêm phương hướng phấn đấu, nâng cao chất lượng "bốn tốt" của xã và chi bộ. Trong các hội nghị này, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã đều tự chỉ trích trước đảng ủy xã về những ưu điểm và thiếu sót của mình đối với trách nhiệm được phân công, đồng thời tiếp thụ những ý kiến phê bình của xã đối với công tác lãnh đạo của huyện ủy.

Phương pháp làm trên đây, một mặt đã giúp cho huyện ủy lấy được nhiều ý kiến rộng rãi của cơ sở để bổ sung vào phương pháp phấn đấu và tác phong lãnh đạo của huyện, mặt khác đã giúp cho việc lựa chọn người đưa vào huyện ủy trong đại hội cấp huyện sắp tới được đúng đắn.